



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต
 ข่าวเด่นประจำสัปดาห์
 ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 61 – 4 ม.ค. 62

จับสัญญาณเศรษฐกิจแคนาดาขาลงในปี 2562

ถึงแม้ว่าตัวเศรษฐกิจแคนาดาในปี 2561 ที่ผ่านมา ดูเหมือนว่ามีทิศทางที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GDP ที่ขยายตัวในรอบ 2% อัตราการว่างงานที่ต่ำสุดในรอบ 40 ปี (เป็นระดับต่ำที่สุดเท่าที่เคยจัดเก็บสถิติมาตั้งแต่ปี 2519) ภาคการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่มีการขยายตัวที่ดี แต่ถ้าวเคราะห์ในเชิงลึกถึงปัจจัยเศรษฐกิจ

อื่นๆ แล้วทั้งภายนอกและภายในนั้น เศรษฐกิจแคนาดามีความเสี่ยงและมีสัญญาณขาลง ในปี 2562 ที่ปัจจัยในด้านลบ เริ่มก่อตัว ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเศรษฐกิจแคนาดาผูกติดกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างมากที่หากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่ดี เศรษฐกิจแคนาดา ก็จะมีผลกระทบตาม เนื่องจากแคนาดา มีการ

ส่งออกหลักไปกับตลาดเดียวคือ สหรัฐฯ ที่ทุกวันนี้มีสัดส่วนกว่า 75% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และภาคการส่งออกของแคนาดาก็มีสัดส่วนสูงถึง 25% ของ GDP ที่นักวิเคราะห์คาดว่า ผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน จะมีผลต่อเศรษฐกิจโลกและแคนาดา จะได้รับผลกระทบด้านลบในระดับสูงเลยทีเดียว ยังไม่รวม สถานการณ์ของ Brexit ที่อังกฤษยังคงประสบปัญหาในการเจรจาแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อลูกคลื่น (Ripple Effect) ไปยังเศรษฐกิจทั่วโลกและแคนาดา เนื่องจากอังกฤษเป็นตลาดส่งออกอันดับ 4 ของแคนาดา รองจากสหรัฐฯ สหภาพยุโรป (EU) และจีน

ทุกวันนี้ กลุ่มสินค้าที่แคนาดาส่งออกอันดับหนึ่งได้แก่ สินค้าพลังงาน น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ในปี 2562 ระดับราคาน้ำมันโลกมีทิศทางต่ำดิ่งลงอีกครั้งที่เริ่มส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับแคนาดา (ราคาในปัจจุบัน ณ วันที่ 3 ม.ค. 62 อยู่ที่ระดับ 46 เหรียญฯ/บาร์เรล ในขณะที่ราคาเฉลี่ยในปี 2561 อยู่ที่ระดับ 65 เหรียญฯ ลดลง 29.23%) ที่จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออก และค่าเงินแคนาดาที่จะอ่อนค่าลง

ปัจจัยภายในประเทศที่นักวิเคราะห์ให้ความกังวล มี 2 ปัจจัยหลักได้แก่ หนี้สินในครัวเรือน (Household Debt) และ อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น (Rising Interest Rate) ที่ชาวแคนาดาส่วนใหญ่จะมีหนี้สินมาจากการกู้ยืมซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในปีที่ผ่านมา 2018 เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว

ผู้คนส่วนใหญ่ได้ก่อหนี้สินจากซื้อรถยนต์มากขึ้น ซึ่งอัตราดอกเบี้ยในช่วงขาขึ้น และภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภค ที่ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับ 1.75% และคาดว่าจะทยอยปรับขึ้นไปอยู่ในระดับ 2.5% ภายในสิ้นปี 2019 ในส่วนของภาคเอกชนที่มีผลต่อ

เศรษฐกิจนั้น ปัจจุบันบริษัทเอกชนในประเทศและนักลงทุนจากต่างประเทศ ได้เฝ้าดูท่าทีนโยบายจากภาครัฐบาลแคนาดา ที่เน้นปรับลดภาษี โดยคาดว่าจะมีการประกาศนโยบายแพ็คเกจใหม่ในปี 2019 ที่เน้นส่งเสริมการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันระบบโครงสร้างภาษีของบริษัทนิติบุคคลในแคนาดานั้น มีอัตราการเก็บภาษีสูงกว่า

สหรัฐฯ ที่ทำให้ปี 2018 เป็นปีที่แคนาดา มีการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) ต่ำสุดในรอบหลายปี ถึงแม้ว่าค่าเงินแคนาดาจะอ่อนตัว และพื้นฐานเศรษฐกิจแคนาดายังคงแข็งแกร่งก็ตาม

ความเห็น สดศ.

ปี 2562 น่าจะเป็นปีที่ท้าทายในเรื่องของการส่งออกจากไทย-แคนาดา ซึ่งแคนาดาได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ผู้ส่งออกไทยควรเตรียมรับมือกับสถานการณ์ ความผันผวนของเศรษฐกิจที่อาจส่งกระทบต่อการนำเข้าสินค้าจากไทย อย่างไรก็ตาม ทุกวิกฤต ก็มีโอกาสใหม่เสมอๆ (In Every Crisis, There Is An Opportunity) อาทิ เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ผู้คนจะหันมารัดเข็มขัดมากขึ้น ลดการซื้อสินค้าแบรนด์เนม หันมาบริโภคสินค้า Private Label หรือบริโภคสินค้าราคาประหยัดมากขึ้น ที่ผู้ผลิตไทยอาจใช้เป็นโอกาสในการเจาะตลาดสินค้าที่ใหม่ๆ แย่งชิงสัดส่วนตลาดจากคู่แข่ง ปรับรูปแบบสินค้าให้เข้ากับสถานการณ์ ตลาดที่จะเปลี่ยนไป

ติดตามความเคลื่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ www.ditp.go.th และ www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169 (หากโทรจากต่างประเทศติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)



- นโยบายภาครัฐ
- เศรษฐกิจการลงทุน
- แนวโน้มการตลาด
- รายงานสินค้าและบริการ
- อื่นๆ

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Centre - TORONTO
31 Gloucester Street,
Toronto, ON M4Y 1L8
CANADA

Tel: +1 416 921 5400
Fax: +1 416 921 7545
Email: toronto@thaitrade.ca